

take a seat

ปริตตา วิมลไชยจิต กับรีสอร์ทเพื่อสิ่งแวดล้อม ในอัมพวา

เมื่อ เจนนิษฐ์ กษ - สุรศักดิ์

ระหว่างชีวิตกับสมัยสะดวกสบายในกรุงเทพฯ กับชีวิตเรียบง่าย
ในจังหวัดเล็กๆ **คุณปริตตา วิมลไชยจิต** เลือกที่จะกลับมา
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในจังหวัดที่เพิ่มสามอำเภออย่าง
สมุทรสงคราม อันเป็นบ้านเกิดของเธอ

ดู วยประสบการณ์การทำงานในธุรกิจโรงแรมกว่า 13 ปี ผู้หญิง
ตัวเล็กๆ คนนี้ตัดสินใจมาดูแล Asita Eco Resort รีสอร์ทเพื่อ
สิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เธอและพี่สาว
กำลังปลูกปั้น ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเกิดอย่างแมกโลง
และอัมพวา

“เราอยากสร้างรีสอร์ทเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนได้สัมผัสกับธรรมชาติมาก
ที่สุด” คุณปริตตาให้เหตุผลถึงการทำธุรกิจของตนเอง “เราอยู่ในงาน
บริการ และงานโรงแรมมานาน งานบริการคืองานที่เราจริงจัง บวกกับความ
รักธรรมชาติ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน เราจึงสร้าง
รีสอร์ทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา ซึ่งวัสดุที่เราใช้ล้วนเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เราเลือกเตียงการใช้พลาสติก ลดการใช้ทรัพยากรอย่าง
กระดาษ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ ลดการใช้สารเคมี”

16



ระหว่างโรงแรมทันสมัยในเมืองหลวง กับรีสอร์ทที่อิงแอบอยู่ในเรือสวน
ริมคลองแบบนี้ เธอยอมรับว่า แม้จะไม่ใช่วีธีคิดใหญ่ เพราะมีเพียง
ประมาณ 23 ห้อง แต่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างใส่ใจมากกว่ามาก

“รีสอร์ทแนวฮิลโค เราต้องลงรายละเอียดมากกว่า ต้องใส่ใจดูแล เราใช้วัสดุ
จากธรรมชาติ ซึ่งความเป็นธรรมชาติก็จะไม่ถาวรอยู่แล้ว เราก็ต้องยอมรับ
สภาพ อย่างแฝกมุงหลังคาที่มีอายุใช้งานเพียง 2-3 ปี ก็ต้องเปลี่ยน
ไม้ไมยราพและไม้โกงกางที่เราใช้ตกแต่งภายในห้องพัก หรือไม้สน รั้ว
ไม้ไผ่ ก็มีอายุการใช้งานจำกัด เราก็ต้องคอยเปลี่ยน”



จากที่เคยรับผิดชอบงานหลากหลายด้านในโรงแรมห้าดาวในกรุงเทพฯ ทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของการรักษาคุณภาพของที่พัก อาหาร และบริการ เป็นอย่างดี พนักงานทุกคนที่นั่นนอกจากจะได้รับการฝึกอบรม ในด้านการบริการแล้ว ยังได้รับการปลูกฝังให้รักและดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย

“ที่นี่เราปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ปลูกผักไฮโดรโปนิก นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารสะอาดปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการลด การใช้สารเคมีในรีสอร์ท ผักสวนครัวเราใช้น้ำแช่ขระเพื่อไล่แมลง และศัตรูพืช น้ำยาล้างจานเราก็ใช้น้ำไอโซน เราขอน้ำฝนเพื่อนำไปรด ต้นไม้และใช้ทำความสะอาดบางส่วน”

คุณปริตตา เติญชวนุให้ลองลิ้มชิมรสอาหารของ Asita Eco Resort ซึ่งเป็น อาหารเพื่อสุขภาพที่สะอาดและสดใหม่ เพราะเลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น “วัตถุดิบของเราเป็นของพื้นถิ่น ปลูก หอยแมลงภู่ซึ่งทางรีสอร์ทเลี้ยงเอง รับประทานเรื่องคุณภาพและความอร่อย กะปิคลองโคกอย่างดีที่ใช้ทำ น้ำพริก น้ำตาลจากโรงน้ำตาลแบบดั้งเดิม ส้มโอบางสวนใกล้เคียง ผักรวม ซึ่งเราปลูกเองโดยไม่ใช้ยาหรือปุ๋ยเคมี เราตั้งใจผลิตกันที่อาหารทะเลที่ ใกล้ดูถูกพันธุ์” เมื่อมีวัตถุดิบดี พร้อมกับแม่ครัวฝีมือดี อาหารง่ายๆ แบบ แม่กตองที่อสิตาฯ จึงทำให้แขกที่มาพักพากันติดใจ

“เราหวังว่า อสิตาฯ จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่มาเที่ยวฮัมพวา เรา สร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติและมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม ใน เนื้อที่ห้าไร่ที่เราพลิกพื้นที่จากสวนต้นจากให้เป็นรีสอร์ท เย็นฉ่ำด้วย ลำคลองที่เราขุดไว้ให้ผ่านทุกวิลลาเหมือนสระสวนตัว นำมาจากน้ำคลอง หน้ารีสอร์ท มีสวนผักสดน้ำหรือเศษวัสดุที่อาจจะลอยมา น้ำของเราจึงใส สะอาด เป็นส่วนผสมของน้ำกร่อย น้ำดื่มน้ำจืดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ แม่กตอง”

การดัดแปลงให้คลองใสนี้เป็นตั้งสระว่ายน้ำ เป็นแนวคิดที่ชาญฉลาด นอกจากจะเป็นจุดเด่นที่ไม่น่าจะมีรีสอร์ทที่ไหนมีแล้ว ยังช่วยลดความ สิ้นเปลืองของน้ำและการบำรุงรักษา ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กว่าสระว่ายน้ำสมัยใหม่มากนัก แต่ถึงกระนั้น ที่นี่ยังเตรียมสระว่ายน้ำ ระบบเกลือให้เป็นอีกทางเลือก

ด้วยความพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสีเขียวคราม ผู้หญิงคนนี้ ผลจากชีวิตหรูหราพาเร่ริบของวงการโรงแรมในกรุงเทพฯ มาพบความสงบและการบริหารรีสอร์ทที่มีความหมายที่บ้านเกิด การเปลี่ยนแปลงทาง ชีวิตเช่นนี้น่าจะมีอะไรมากกว่าเหตุบังเอิญ

“ที่ดินตรงนี้เดิมทีเป็นส่วนต้นจาก พี่สาวเป็นคนผ่านมาเห็นแล้วชอบ ลง จากรด ดูที่ เจงจาซื้อขาย แล้วได้ที่ดินนี้มาโดยมีความตั้งใจจะทำรีสอร์ท แนวอีโคอยู่แล้ว จากนั้นไม่นานถนนที่ตัดมายังที่ที่ปรับปรุงจากทางลูกรัง เป็นลาดยางอย่างตอนนี้ ที่ดินผ่านมือมาอย่างราบรื่น ใช้เวลาสองปี รีสอร์ทก็เสร็จออกมาสวยงาม ดิฉันอยากบอกว่า คงเป็นเพราะที่นี่เป็นที่ ของเรา และรีสอร์ทอีโคแห่งนี้ก็เป็นความตั้งใจของเรา ที่จะให้ทางเลือกแก่ นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและความสงบของแม่กตอง แม้วันๆ มุ่งงานให้ ลงรายละเอียดมากมายเหลือเกิน แต่ดิฉันก็มีความสุขที่นี้จริงๆ”

หลังจากได้ใช้เวลาพูดคุยกับเธอที่ริมคลองสงบๆ หน้ารีสอร์ทแห่งนี้ เราก็ แน่ใจว่าใครก็ตามที่มาเยือนอสิตา อีโค รีสอร์ท ก็จะมีความสุขเช่นเธอ

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC
ระหว่างเดือน มิ.ย. - ต.ค. 56

- ห้อง Superior ราคา 2,500 บาทต่อคืน (เช็กอินวันพฤหัสบดีถึงศุกร์, อาหารเช้าและค็อกเทลฟรี)
- พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตนี้ เมื่อเช็คอินที่ THE SOVEREIGN วันๆ หนึ่ง รองรับได้ พาร์กยูเอ Asita 2 ชั้น / ห้อง มูลค่ารวม 400 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริการพิเศษผู้ถือบัตรเครดิตนี้
โทร. 0 2665 5999

สำรองที่พัก Asita Eco Resort โทร. 089 866 3168, 089 866 2158,
0 3476 7333 Email: booking@asitareort.com www.asitareort.com